

*
Số **94** -TB/HU

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
tại Hội nghị giao ban với các ban, cơ quan của Huyện ủy, quý III/2017

Sáng ngày 11/10/2017, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban với các ban, cơ quan của Huyện ủy để kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV/2017. Đồng chí Nông Văn Tâm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Công Hưng - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo các ban, cơ quan của Huyện ủy. Sau khi nghe Báo cáo tổng hợp và các ý kiến thảo luận của lãnh đạo các ban, cơ quan, Thường trực Huyện ủy kết luận:

Quý III/2017, các ban, cơ quan của Huyện ủy đã bám sát chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017 đã được BTV Huyện ủy xác nhận; tích cực tổ chức thực hiện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong quý, như: Tiếp tục tham mưu chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Huyện ủy, BTV Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Tập trung tuyên truyền về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; vấn đề thiếu lớp học, thiếu giáo viên ở bậc học mầm non; vấn đề giao thông nông thôn trên địa bàn huyện theo tinh thần Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của BTV Tỉnh ủy. Tiếp tục tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành 294 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảm bảo về nội dung, thể thức và thời gian phát hành văn bản; tổ chức 09 hội nghị của cấp ủy.

Quý IV/2017, yêu cầu các ban, cơ quan của Huyện ủy bám sát chương trình công tác, các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của cơ quan, đơn vị đã được BTV Huyện ủy xác nhận; chủ động, tích cực, sáng tạo trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch; tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

I/ NHIỆM VỤ CHUNG

1- Tiếp tục tham mưu chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp,

nhiệm kỳ 2015-2020; các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Huyện ủy, BTV Huyện ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI. Chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy ban hành. Chỉ đạo tuyên truyền và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Định hướng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương và tiếp tục tập trung tuyên truyền về chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường nông thôn; vấn đề giao thông nông thôn trên địa bàn huyện theo Kết luận số 43-KL/TU ngày 11/5/2017 của BTV Tỉnh ủy.

2- Các ban, cơ quan của Huyện ủy tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong quý IV và cả năm 2017, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm đã được BTV Huyện ủy xác nhận; đăng ký nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 với BTV Huyện ủy theo quy định. Chuẩn bị các điều kiện tiến hành tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 của các cơ quan, đơn vị và tham mưu tổng kết công tác lãnh đạo của Huyện ủy năm 2017. Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ ở các cơ quan, đơn vị theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 04/7/2014 của BTV Tỉnh ủy. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo với Thường trực Huyện ủy, BTV Huyện ủy theo quy định.

II/ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1- Ban Tuyên giáo Huyện ủy

- Tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dạy nghề cho lao động nông thôn; sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, giai đoạn 2012-2020; Báo cáo tổng kết của Đảng bộ huyện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, ban hành Kế hoạch thực hiện năm 2018.

- Tham mưu giúp BCD 94 của huyện xây dựng báo cáo kết quả đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.

- Phối hợp tổ chức tổng kết Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2017” cấp huyện.

- Hoàn thành việc xây dựng mới 05 pa nô khổ lớn phục vụ công tác tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo năm 2017 đối với các chi, đảng ủy theo kế hoạch.

- Tổ chức tổng kết công tác khoa giáo, tuyên giáo năm 2017, triển khai chương trình công tác năm 2018. Tổ chức giao ban khối tư tưởng, văn hóa, MTTQ và các đoàn thể huyện quý III/2017. Định hướng các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn trong quý I/2018; hướng dẫn tuyên truyền năm 2018.

2- Ban Tổ chức Huyện ủy

- Tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2018; chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện tốt Kế hoạch “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, giai đoạn 2016-2020”; khắc phục những hạn chế, yếu kém, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; thực hiện tốt việc xây dựng chi, đảng bộ trong sạch, vững mạnh và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017.

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kiểm tra, giám sát công tác tổ chức xây dựng đảng và quản lý đảng viên năm 2017 theo kế hoạch. Quan tâm làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện các chính sách đối với cán bộ. Quan tâm thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Triển khai và tổng hợp kết quả đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý và công chức năm 2017.

- Phối hợp tham mưu tổ chức khai giảng lớp Trung cấp LLCT - HC khóa XI (2017-2018) theo kế hoạch.

3- Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

- Tham mưu giúp BTV Huyện ủy đôn đốc các tổ kiểm tra, giám sát ban hành kết luận và thông báo kết luận kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên đảm bảo theo đúng kế hoạch. Đồng thời tham mưu giúp Huyện ủy xây dựng Báo cáo kết quả lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng bộ huyện năm 2017; Kế hoạch lãnh đạo và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2018 của BTV Huyện ủy.

- Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định, quyết định, kết luận của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, nhằm giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên trong Đảng bộ, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ đó nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, tạo được chuyển biến rõ nét, toàn diện trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ.

- Tập trung cao trong công tác lãnh, chỉ đạo giải quyết đơn thư KNTC, đồng thời tăng cường chỉ đạo UBKT cơ sở tập trung làm tốt công tác nắm bắt tình hình, phát hiện và tiến hành kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu

hiệu vi phạm; giải quyết dứt điểm ngay tại cơ sở đối với các đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền; xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Tập trung chỉ đạo cấp ủy, UBKT đảng ủy cơ sở đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017. Chú trọng thực hiện tốt Đề án nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ huyện, giai đoạn 2016-2021.

4- Ban Dân vận Huyện ủy

- Tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với tổ chức và hoạt động của hội quần chúng trên địa bàn huyện và Kế hoạch về tăng cường đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền trong giai đoạn hiện nay; Kế hoạch tăng cường công tác dân vận của Đảng và chính quyền để góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Phối hợp kiểm tra thực hiện chương trình phối hợp công tác dân tộc; việc phát huy vai trò của người uy tín trong công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số; việc triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số”. Giám sát việc tổ chức thực hiện Quyết định số 3018-QĐ/HU, ngày 23/7/2015 của Huyện ủy về ban hành “Quy định trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp tiếp thu ý kiến của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền”.

- Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện tốt “Tháng Dân vận” năm 2017 bảo đảm tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả.

5- Trung tâm BDCT huyện

- Tham mưu phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức ôn thi, tổng kết và trao bằng tốt nghiệp cho học viên Lớp Trung cấp LLCT - HC hệ tại chức khoá X (2016-2017).

- Tham mưu phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Bắc Giang duy trì chương trình học lớp đại học chuyên ngành Quản lý đất đai, lớp đại học liên thông chuyên ngành Kinh tế.

- Phối hợp tham mưu giúp BTV Huyện ủy tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn khác theo kế hoạch như: Lớp Trung cấp LLCT - HC hệ tại chức khoá XI (2017-2018); lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn cho cán bộ công đoàn cơ sở... Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra nhận thức cho đối tượng xét kết nạp Đảng theo đúng kế hoạch.

- Giao Trung tâm BDCT huyện tăng cường chỉ đạo, quan tâm hơn đến công tác nội vụ tại đơn vị; chuẩn bị tốt hơn các điều kiện như phòng nghỉ, trang thiết bị cho giảng viên khi có nhu cầu nghỉ lại ở Trung tâm.

6- Văn phòng Huyện ủy

- Tham mưu giúp BTV Huyện ủy xây dựng và ban hành Báo cáo kết quả thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của BTV Huyện ủy năm 2017; Báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân các đồng chí trong BTV Huyện ủy năm 2017; Nghị quyết của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

- Tiếp tục đôn đốc, nắm tình hình triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Huyện ủy, BTV Huyện ủy và Thường trực Huyện ủy. Bảo đảm kịp thời các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động của Huyện ủy và các ban, cơ quan của Huyện ủy, gắn với đôn đốc, kiểm tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách.

- Tham mưu phục vụ tốt các buổi làm việc của các đồng chí Thường trực Huyện ủy tại các địa phương, cơ sở theo kế hoạch. Tham mưu giúp Huyện ủy, BTV Huyện ủy tổ chức tốt các hội nghị cấp ủy theo chương trình công tác; duy trì lãnh đạo bảo đảm theo đúng Quy chế làm việc. Đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm công tác chuẩn bị nội dung trình hội nghị cấp ủy theo quy định.

- Phối hợp nghiên cứu, xây dựng dự toán kinh phí lắp đặt các trang thiết bị phòng họp trực tuyến tại trụ sở Văn phòng Huyện ủy, báo cáo Thường trực Huyện ủy xem xét, quyết định.

Tại Hội nghị Thường trực Huyện ủy cũng thảo luận và nhất trí sẽ nghiên cứu, xem xét bổ sung biên chế cho UBKT Huyện ủy đảm bảo theo quy định.

Giao Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm BDCT huyện căn cứ Thông báo kết luận này, triển khai tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Thường trực Huyện ủy;
- TT HĐND, lãnh đạo UBND huyện;
- Các ban, cơ quan của Huyện ủy;
- Công Thông tin điện tử huyện;
- VPHU: + LĐ, CVTH;
- + Lưu VT.

